



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางเกือบตลอดช่วง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันแรกและในระยะครึ่งหลังของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ เกือบทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝน ลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ ก็มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพัทลุง ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 100.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 12-15 ก.ค.62 ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 16-18 ก.ค.62 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 12-15 ก.ค.62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 16-18 ก.ค.62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

คำเตือน ในช่วงวันที่ 15-18 ก.ค. บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้ยังคงมีฝนตกบางพื้นที่ แต่ปริมาณและการกระจายยังมีไม่มาก เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต

- เกษตรกรที่ปลูกทุเรียน ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนเจาะผล ซึ่งจะทำให้ผลเป็นแผล ถ้าหากหนอนเจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล จะทำให้ผลเน่าเสียได้

- ในช่วงวันที่ 15-18 ก.ค. บริเวณทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง